

TFPA Wealth Management Forum 2019

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 - 16:15 น.
ณ ห้องรอยัล มณียา บอลรูม โรงแรมเรอเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

สนับสนุนโดย



08:30 - 09:00 น. ลงทะเบียน



09:00 - 09:10 น. **กล่าวต้อนรับ**
คุณสาระ ลำซ่า นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย



09:10 - 09:55 น. **กล่าวเปิดงานและบรรยาย “การสร้างวัฒนธรรมการวางแผนการเงินและการลงทุนเพื่อการเกษียณอย่างมีคุณภาพ”**
คุณณัฐญา นิชมานุสร ผู้ช่วยเลขาธิการ สายธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงาน ก.ล.ต.

09:55 - 10.10 น. พักรับประทานอาหารว่าง



10:10 - 11:50 น. **การอภิปรายกลุ่ม “เกษียณอายุ: ภาพวาดฝันกับวันเป็นจริง”**
คุณรพี สุจริตกุล ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
คุณวิเชฐ ดันติวาณิช ประธาน บริษัท เฟิร์ม จำกัด ที่ปรึกษาการจัดการทำธรรมาณูญครอบครั
คุณเรืองวิทย์ นันทากิวัฒน์ ที่ปรึกษา คณะกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
ผู้ดำเนินการอภิปราย คุณศลิสนา ภูเอี่ยม ผู้ดำเนินรายการ FM 105 Smile Thailand

11.50 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน



13:00 - 13:45 น. **การบรรยาย “ผู้สูงอายุไทย อยู่อย่างไรไร้กังวล”**
ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



13:45 - 15:15 น. **การบรรยาย “รู้ลึกสวัสดิการหลังเกษียณ”**
คุณรุ่งนรินทร์ อังคมธากร อดีตผู้ตรวจราชการ สำนักงานประกันสังคม
ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

15:15 - 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง



15:30 - 16:15 น. **การเสวนา “ตอบโจทย์บริหารความเสี่ยงวัยเกษียณด้วยประกันสุขภาพ”**
คุณปิยะ สุราสา รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
คุณวาริกา โชติวิท ผู้จัดการขาย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินการเสวนา คุณนฤมล บุญสนอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

สามารถใช้นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD)
สำหรับนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 6 ชั่วโมง
ค่าธรรมเนียมสัมมนา (รวม VAT) บุคคลทั่วไป 3,210 บาท สมาชิกสมาคมฯ 2,728.50 บาท
กำหนดปิดรับลงทะเบียน: 22 กันยายน 2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 0 2009 9393



คุณณัฐญา นิยมานุสร



ผู้ช่วยเลขาธิการ สายธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงาน ก.ล.ต.

คุณณัฐญา มีประสบการณ์ทำงานในตลาดเงินและตลาดทุนมากกว่า 30 ปี เริ่มทำงานครั้งแรกที่ The Bank of California เมือง San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา และทำงานที่ The Bank of America สาขากรุงเทพ ก่อนที่จะมาร่วมงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2535 โดยปัจจุบัน คุณณัฐญา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ ดูแลสายงานธุรกิจจัดการลงทุน ซึ่งพร้อมจะสนับสนุนทุกภาคส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับการออมการลงทุนเพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางการเงิน ในระยะยาวสามารถเกษียณได้อย่างมีคุณภาพ

คุณรพี สุจริตกุล



ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณรพีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายจาก University of Essex และปริญญาโทด้านกฎหมายจาก University of Bristol สหราชอาณาจักร เริ่มการทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนจะมาร่วมงานกับ ก.ล.ต. ในช่วงปี 2535-2547 คุณรพีเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในตลาดทุนที่ยาวนาน เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหลายแห่ง เช่น กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร บลจ. กสิกรไทย จำกัด ที่ปรึกษากรรมการ ผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย กรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เป็นต้น และ ดำรงตำแหน่งสำคัญในภาครัฐคือ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

คุณรพีเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 – 30 เมษายน 2562

คุณวิเชษฐ ตันติวานิช



ประธาน บริษัท เฟอร์ม จำกัด ที่ปรึกษาการจัดทำธรรมนูญครอบครัว

คุณวิเชษฐ เป็นผู้คร่ำหวอดในแวดวงตลาดทุนไทย และเป็นผู้บริหารมืออาชีพ เข้าสู่วงการการเงินกว่า 30 ปีที่แล้ว โดยมีประสบการณ์ทั้งธุรกิจธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งหลักสูตรของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรผู้บริหารที่ได้รับความนิยมที่สุดในประเทศไทย และมีประสบการณ์จากการเป็นกรรมการในองค์กรต่างๆ เช่น สมาคมนักวางแผนการเงินไทย สำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธาน บริษัท เฟอร์ม จำกัด ที่ปรึกษาการจัดทำธรรมนูญครอบครัว ประธานหลักสูตร 2Morrow Scaler: Beyond Frontiers ประธานกรรมการบริหารศูนย์ C asean ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น กรรมการอิสระ บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์ กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ และกรรมการอิสระ บมจ. ภัทรลิสซิ่ง

คุณวิเชษฐ เรียนจบคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ MBA, Finance & Marketing, University of Hartford, USA

คุณเรืองวิทย์ นันทากิวัฒน์



ที่ปรึกษา คณะกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

คุณเรืองวิทย์ นันทากิวัฒน์ อยู่ในวงการการเงินมากกว่า 30 ปี โดยเริ่มต้นการทำงานในสายงาน Cash Management และ Custodial Services ที่ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ หลังจากนั้น คุณเรืองวิทย์ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการของ บลจ. ออยุธยาเจฟ จำกัด (ปัจจุบันคือ บลจ. กรุงศรี จำกัด) จนปี 2549 คุณเรืองวิทย์ได้ลาออกมารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท เอกวิทย์ จำกัด ซึ่งทำธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิตของครอบครัว คุณเรืองวิทย์เป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งสมาคมนักวางแผนการเงินไทยขึ้นมา โดยเป็นผู้ไปนำเสนอแผนงานของสมาคมฯ ให้กับ FPSB ที่ประเทศบราซิล เมื่อปี 2550 นอกจากงานในวงการการเงินแล้ว คุณเรืองวิทย์ยังเป็นเจ้าของ Funarium สนามเด็กเล่นในร่มที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ และร้านค้าปลีกสินค้าสำหรับแม่และเด็ก Mothercare ในประเทศไทยด้วย

คุณเรืองวิทย์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก Tufts University, Massachusetts สหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Columbia University, New York สหรัฐอเมริกา

คุณศลิษา (ภูเอี่ยม) นิธิพานันท์



ผู้ดำเนินรายการ FM 105 Smile Thailand

คุณศลิษา ผู้ดำเนินรายการ ปากซอย 105 และ หัวใจเศรษฐกิจ ทางสถานีวิทยุ FM105 Smile Thailand รายการ หัวใจเศรษฐกิจ เป็นรายการข่าวเศรษฐกิจ การลงทุน และการวางแผนการเงินซึ่งต่อยอดมาจากรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศเมื่อปี 2558 ทางสถานีโทรทัศน์ Amarin TV โดยคุณศลิษาเป็นพิธีกรคู่กับคุณเรืองวิทย์ นันทากิวัฒน์

จากการเริ่มงานในวงการวิทยุหลังจบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยอาชีพนักจัดรายการเพลง แต่จากความสนใจเรื่องการลงทุนและติดตามข่าวสารทั้งในและต่างประเทศ จึงนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงบทบาทในฐานะผู้ดำเนินรายการข่าวทางวิทยุและพิธีกรรายการโทรทัศน์ รวมถึงงานสัมมนาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการลงทุน อาทิ มหกรรมทำกำไรแห่งอกเย และ PostToday Expo โดยหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ มหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน โดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ งาน SME Matching Day โดยธนาคารกสิกรไทย งาน SME Big Knowledge Day โดย SME Thailand งานขับเคลื่อน SMEs ด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล โดยกระทรวงอุตสาหกรรม งานมหกรรมการลงทุน SET in the Cityและงานโครงการหลวง เป็นต้น

ศ.ดร.วราวุฒ สุวรรณระดา

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ศาสตราจารย์ ดร.วราวุฒ เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2516 จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย เคยดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัย สภาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ และได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 มีผลงานวิจัยจำนวนมากที่เกี่ยวกับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการเข้าสู่สังคมสูงวัยและมาตรการรองรับสังคมสูงวัย

คุณรุ่งนรินทร์ อังคมธากร

อดีตผู้ตรวจราชการ สำนักงานประกันสังคม



คุณรุ่งนรินทร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโท ด้านประชากรและการพัฒนา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เริ่มทำงานที่สำนักงานกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน ดูแลการจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างที่เจ็บป่วย ทุพพลภาพหรือตายเนื่องจากการทำงาน ต่อมาทำงานที่กองประโยชน์ทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดูแลการจ่ายประโยชน์ทดแทนแก่ลูกจ้างและผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย ทุพพลภาพหรือตายที่ไม่เนื่องจากการทำงาน รวมถึงกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน จึงมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างยาวนาน เป็นผู้จัดทำแนวปฏิบัติการวินิจฉัยจ่ายสิทธิประโยชน์ 7 กรณี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศใช้เป็นคู่มือในการทำงาน เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 8 ประกันสังคมจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการสำนักงานสิทธิประโยชน์ และผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ และคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการอุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคม

ทันตแพทย์อรุณพร ลิ้มปัญญาเลิศ

รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



ทันตแพทย์อรุณพร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และโฆษก สปสช. เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. และผู้อำนวยการ สำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ และสำนักเลขาธิการและประชาสัมพันธ์ สปสช. มีประสบการณ์ทางด้านระบบสาธารณสุขของประเทศออสเตรเลีย และด้านระบบหลักประกันสุขภาพในต่างประเทศ อาทิ เบลเยียม ญี่ปุ่น และอังกฤษ
ทันตแพทย์อรุณพร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาตรี สาขาทันตแพทย์ศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล

คุณปิยะ สุรสา

รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



นายปิยะ สุรสา นักวางแผนการเงิน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คุณวุฒินักวางแผนการเงิน CFP® งานในปัจจุบันคือการออกแบบหลักสูตร เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิตจากการมุ่งเน้นขายผลิตภัณฑ์ไปสู่การให้คำแนะนำแบบที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
นอกจากนี้ยังเป็นนักวางแผนการเงินของอเวเนเจอร์แพลนเนอร์ วิทยากรด้านการวางแผนทางการเงินให้กับธุรกิจหลักทรัพย์ และมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนต่างๆ รวมถึงเป็นนักลงทุนในหลักทรัพย์

คุณวริกา โชติวิท

ผู้จัดการขาย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



คุณวริกาเริ่มทำงานกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อปี พ.ศ. 2547 มีประสบการณ์การทำงานในด้านประกันชีวิต 15 ปี มีความชำนาญด้านการวางแผนประกันสุขภาพให้เหมาะสมกับลูกค้า ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการขาย เป็น Brand Ambassador Elite Health และเป็น Health Champion ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ 5 ปีต่อเนื่อง
คุณวริกาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารการจัดการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับคุณวุฒิระดับสากล “Million Dollar Round Table” (MDRT) ระดับ Court of the Table (COT)

คุณณมล บุญสนอง

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด



คุณณมล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่มดีบีเอสแบงก์ ลิงคโปร รับผิดชอบการบริหารงานสาขา และดูแลการลงทุนของลูกค้า HIGH NET WORTH อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญทางด้านกรวางแผนการเงิน โดยดำรงตำแหน่งนักวางแผนการเงิน และ กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย นอกจากนี้ยังดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินการลงทุนแก่สาธารณชน โดยเป็นวิทยากรจากสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ และ บริษัทศูนย์อบรม ไทยพีเอฟเอ จำกัด นักเขียนและคอลัมนิสต์ ทาง sanook.com และนิตยสาร Money & Wealth ผู้ดำเนินรายการ MONEY CAFÉ ทางช่อง MONEY CHENNEL
คุณณมลจบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยรังสิต